




๓ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายวิรัช   สิงห์ทอง          น า ผู้เข้าร่วมประชุม กราบบชูาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                       - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม           สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2563 
                         เมื่อวันที่  8  กรกฏาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
                    ๓.๑  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  คร้ังที ่12  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563)        
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ                      
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
               ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายวิรัช   สิงห์ทอง   ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เป็นการพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ         รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่12  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียด 
                          ปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563        
                          รายการครุภัณฑ์การเกษตร        
                          - เครื่องสูบน้ าชนิดจมใต้น้ า (Submersible pump)  ขนาด ๔ นิ้ว ก าลังมอเตอร์ ขนาด ๓ HP ,  
                           ๑ เฟส , ๒๒๐  โวลท์  ปั้มบาดาลจ านวน ๒๐ ใบพัด  พร้อมกล่องควบคุม (Control Box) และ 
                           สายไฟยาว 100 เมตร  ราคา  28,000  บาท  จัดซื้อจ านวน ๒ ชุด  รวมตั้งงบประมาณไว้  
                           จ านวน  56,000  บาท 
                           ขอเชญิ ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงต่อสภา 
พ.จ.อ.ยงยุทธ ฯ        เรียนทา่นประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.แควอ้อมที่เคารพทุกท่าน เนื่องจากได้รับการ 
ปลัด อบต.              รายงานจากกองช่าง ว่าระบบประปา บ้านบางเกาะ หมู่ที่ 5 ช ารุด ไม่สามารถผลิตน้ าประปา 
                           แจกจ่ายตามครัวเรือนประชาชนเพื่อใช้อุปโภคได้  จากการตรวจสอบพบว่าซับเมอร์สเสีย ซึ่งช่าง 
                           ซ่อมประปาแจ้งว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติได้ ประกอบกับซับเมอร์สได ้
                           ใช้งานมานาน  จึงเสนอขอจัดซื้อซับเมอร์สตัวใหม่เพ่ือเปลี่ยน/ซ่อมแซมระบบประปาให้ใช้งานได้        
                           ตามปกติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ต่อไป 
นายด าริห์ วันเต็ม      เรียนทา่นประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.แควอ้อม ซับเมอร์สตัวนี้ใช้งานหนักมานานแล้ว เรา 
ผอ.กองช่าง             ไม่มีระบบส ารองการสูบน้ า เพ่ือสลับการใช้งานสูบน้ าบาดาล และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง- 

.............สูบน้ า ถ้าจะให้รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
 
 
 



๔ 
                                สบูน้ า  ถ้าจะให้รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทาง อบต.แควอ้อม ควรจัดซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์  
นายธนะชัย เกิดประกอบ  เรียนถามเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ซับเมอร์ส  เพ่ือส ารองไว้ในการซ่อมแซม ทาง อบต.สามารถ
ส.อบต.ม.5                   ด าเนินการได้ ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
นายด าริห์ วันเต็ม            สามารถด าเนินการได้  
ผอ.กองช่าง     
พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ  ผมก็มีความเห็นว่าควรต้องด าเนินการได้ ยกตัวอย่างหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ
ปลัด อบต.                   การประปาภูมิภาค เวลาไฟฟ้าขัดข้อง หรือประปาเสีย ทางหน่วยงานจะแก้ไขปัญหาได้ 
                                รวดเร็วมาก เข้าใจว่าเขามีอะไหล่พร้อมเบิกจ่ายมาด าเนินการซ่อมแซม  ซึ่งเรื่องน้ าใช้ และ 
                                ไฟฟ้าเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชน ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องเร่งแก้ไข 
                                ปญัหาโดยเร็วที่สุด                                      
นายดนัย ขจรผล       ขออนุญาตชี้แจงเสริม จากปลัด อบต. และ ผอ.กองช่าง  เรื่องการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน พวก
นายก อบต.แควอ้อม  เราก็ทราบกันดีว่าปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้มาก ๆ เช่น  
                           วันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดยาว  ระบบประปาจะผลิตน้ าไม่ทันความต้องการใช้ของประชาชน  
                           แลว้เมื่อระบบขัดข้องขึ้นมา ผลิตน้ าแจกจ่ายไม่ได้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องอ่อนไหวในความรู้สึกของ 
                           ผู้ใช้น้ ามาก  นายก ฯ จะถูกตั้งค าถามให้ตอบเกี่ยวกับปัญหานี้เป็นประจ า  เรื่องน้ าประปา เป็น 
                           บริการสาธารณะที่ประชาชนต้องได้รับจากเรา มันอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ ถ้ามองเรื่องต้นทุนการ 
                           ผลิต กับรายรับค่าน้ าประปาที่ อบต.จัดเก็บ แต่เรามีหน้าที่ ที่ต้องท าให้ประชาชนเกิดความพึง 
                           พอใจ  ที่ผ่านมาเวลามีปัญหาน้ าประปาของหมู่บ้านใดเสีย เราจะแก้ปัญหาด้วยการเชื่อมต่อ 
                           น้ าประปาจากระบบประปาของหมู่บ้านข้างเคียงไปให้ใช้ชั่วคราว แต่ก าลังน้ าก็จะไหลเบาหน่อย  
                           เพราะคนใช้เยอะขึ้น  ในการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ส ารองไว้ส าหรับการซ่อมนั้น ผมเห็นด้วย 
                           อย่างยิ่ง เพราะจะท าให้การซ่อมแซมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และทาง อบต.แควอ้อมสามารถ 
                           ด าเนินการได้ เพราะว่าเราเป็นหน่วยผลิตน้ าประปาเอง รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการทั้งหมด   
                           ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภา อบต.แควอ้อม ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม 
                           รายการที่เสนอด้วยครับ 
นายวิรัช   สิงห์ทอง    ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม    
ประธานสภาฯ          สมาชกิสภา อบต.แควอ้อม ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
                           ครั้งที่ 12 โดยการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่า 
                           ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ าชนิดจมใต้น้ า(Submersible pump)   
                           ขนาด ๔ นิ้ว ก าลังมอเตอร์ ขนาด ๓ HP ,  ๑ เฟส , ๒๒๐  โวลท์  ปั้มบาดาลจ านวน ๒๐ ใบพัด   
                           พร้อมกล่องควบคุม (Control Box) และสายไฟยาว 100 เมตร  ราคา  28,000  บาท  จัดซือ้ 
                           จ านวน ๒ ชุด  รวมตั้งงบประมาณไว้  จ านวน  56,000  บาท กรุณายกมือขึ้น 
มติที่ประชุม             สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                           พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 โดยการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นการในแผนงานเคหะและชุมชน  
                           หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ าชนิดจมใต้น้ า(Submersible  
                           pump) ขนาด  ๔ นิ้ว  ก าลังมอเตอร์ขนาด ๓ HP, ๑ เฟส ,๒๒๐ โวลท์  ปั้มบาดาลจ านวน  ๒๐  
                           ใบพัด   พร้อมกล่องควบคุม (Control Box) และสายไฟยาว 100 เมตร ราคา 28,000  บาท   

                           ..........................จัดซื้อ จ านวน ๒ ชดุ   



๕ 
                           จัดซื้อ จ านวน ๒ ชุด  รวมตั้งงบประมาณไว้  จ านวน  56,000  บาท (รายละเอียดปรากฏตาม 
                           บัญชโีอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 ) 
                     3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เปล่ียนแปลงสมัยประชุม สมัยสามัญท่ี 3/2563 

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ        
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)        
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
          เมื่อสภาท้องถิน่มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกใน
ปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่
ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
นายวิรัช   สิงห์ทอง    ระเบียบวาระท่ี 3.2 เป็นการเสนอ ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงสมัย
ประธานสภาฯ          ประชมุ สมัยสามัญท่ี 3/2563 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
                           การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ วรรค 3 
                           ข้อเท็จจริง    สภา อบต.แควอ้อม มีมติเม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563  ในการประชุมสภา  
                           อบต.แควอ้อมสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม 
                           สามัญประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ คือ 
                             1.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2563 เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 มีก าหนด 15 วัน 
                             2.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563 เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน  
                             3.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2563 เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน   
                            ข้อเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                            เนื่องจาก เจ้าหน้าที่งบประมาณ แจ้งว่า อาจจะด าเนินการจัดท าร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                           รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติต่อสภา อบต.แควอ้อม ไม่ทัน 
                           ในวันเริ่มต้นสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3/2563 ซึ่งก าหนดวันเริ่มต้นการประชุม ฯ ในวันเสาร์ที่   
                           1 สิงหาคม 2563  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน  ดังนั้นจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของ 
                           สมัยประชุม สมัยสามัญท่ี 3/2563 โดยก าหนดวันเริ่มต้นการประชุม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม  
                           2563  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน ถึงวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563 

                           ขอเชญิท่านนายก ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายดนัย ขจรผล       ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไปเกี่ยวกับเหตุผลของข้อเสนอเพ่ือให้สภา ฯ ได้พิจารณาให้
นายก อบต.             ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม สมัยสามัญท่ี 3/2563  ขอน าเรียนทุกท่านเพ่ิมเติมว่า  
                           ทางปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ 
                           งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้มาปรึกษากับนายก เกี่ยวกับระยะเวลาในการรวบรวม 
                           งบประมาณรายจ่ายจากส านัก/กอง ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ตัวเลขของรายจ่ายประจ า ในปีงบประมาณ  

............พ.ศ.2564 



๖ 
                          พ.ศ.2564 จะนิ่งแล้ว เหลือเพียงรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของกองช่าง ซึ่ง 
                          ขณะนี้อยู่ระหว่างการก าหนดแผนงานโครงการ  และลงพ้ืนที่ส ารวจ จัดท าแบบ และประมาณ 
                          การค่าใช้จ่าย  ซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควร  ทางปลัด อบต. คาดการณ์ระยะเวลาแล้ว เกรงว่า 
                          จะด าเนินการไม่ทัน และไม่สามารถน าเข้าท่ีประชุมสภา ฯ ในวันเริ่มต้นสมัยประชุม คือวันที่ 1  
                          สิงหาคมนี้ได้  จึงอยากให้พิจารณาเลื่อนวันเริ่มต้นสมัยประชุมออกไปเป็นวันที่ 14 สิงหาคม จะ 
                          ได้มีเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้เรียบร้อยที่สุด  และจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องการส่งร่าง 
                          ข้อบัญญัติ ฯ ให้สมาชิสภา ฯ ล่าช้า เกินไป เหมือนของปีที่ผ่านมา เพราะทุกท่านต้องไปอ่าน 
                          ศึกษาก่อนการประชุมพิจารณา   
นายวิรัช   สิงห์ทอง    ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ          สมาชกิสภา อบต.แควอ้อม ท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสมัยประชุม สมัย 
                           สามัญที่ 3/2563 จากเดิม ซึ่งก าหนดวันเริ่มต้นการประชุม ฯ ในวันเสาร์ที่  1 สิงหาคม 2563   
                           มีก าหนดระยะเวลา   15   วัน    ขอเสนอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ 
                           ที่ 3/2563 โดยก าหนดวันเริ่มต้นการประชุม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มีก าหนดระยะ 
                           เวลา 15 วัน ถึงวันศุกร์ท่ี  28 สิงหาคม 2563 กรุณายกมือขึ้น 
มติที่ประชุม             สมาชกิสภา อบต.แควอ้อม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสมัยประชุม สมัย 
                           สามัญที่ 3/2563 โดยก าหนดวันเริม่ต้นการประชุม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มีก าหนด 
                           ระยะ เวลา 15 วัน ถึงวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563 ตามท่ีเสนอได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายวิรัช   สิงห์ทอง          ขอเชิญท่านสมาชิก ฯ น าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เริ่มจาก หมู่ที่ 1 ก่อนเลยครับ 

ประธานสภาฯ       
นายชาญณรงค์  น้อยสกุล   อยากเสนอให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และสถานที่ที่ 
ส.อบต.ม.1                    เป็นอาคารสาธารณะต่าง ๆ เช่น ศพด.  รร.  วัด 
นายวิรัช   สิงห์ทอง          ถา้มีการติดตั้งถังดับเพลิง ก็ขอให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานด้วย  
ประธานสภาฯ      
นายธนะชัย เกิดประกอบ    ขอน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร ในไร่ ในสวน แม้ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็จริง  
ส.อบต.ม.5                    แต่น้ าใช้ในไร่ในสวนเกษตร ไม่ค่อยดี  เรียนถามท่านนายก ฯ ว่ามีโครงการขุดลอกร่องน้ า/ 
                                 แหล่งน้ ารึเปล่า 
นายดนัย ขจรผล             ส าหรับเรื่องนี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติ   ซึ่งทาง อบต.แควอ้อมได้เคย
นายก อบต.                   ด าเนินขุดลอกล าปะโดง  แต่ถูกทักท้วงว่าไม่ได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการ 
                                 ด าเนินการขุด  ต่อมาจึงได้ท าหนังสือแจ้งขออนุญาตขุดลอกแหล่งน้ าต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ - 
                                 พ.ศ. 2547 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาต ด้วยเหตุที่ว่า ล าปะโดงไม่ใช่ล าน้ าสาธารณะ  
                                 จงึไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด   อยากให้ ปลัด อบต.พูดเรื่องที่เคยปรึกษากัน 
                                 เกี่ยวกับโครงการขุดแหล่งน้ าขนาดเล็ก ทางภาคอีสาน  
พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ   เคยได้เรียนปรึกษาท่านนายก เกี่ยวกับเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ า หรือขุดแหล่งน้ าในที่ส่วน 

......................บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ถือครอง   






